

ข่าวชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 7/2548 ประจำเดือนกันยายน

- ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 12.15 น. ที่ห้องชมรมคาทอลิก อาคารนันทนาการ ชั้น 4 โดยคุณพ่อวิชัย โภคทวี จิตตาศิบาลชมรมคาทอลิก เป็นประธานในพิธี
- สรุปบทเทศน์ของคุณพ่ออนุชา ชาวแพรงน้อย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ให้เราแสวงหาพระเป็นเจ้าในขณะที่เรายังมีวัน เวลาที่จะแสวงหาพระองค์ ถ้าเรามีความอ่อนแอบกพร่อง ขอพระองค์โปรดประทานพระพรและพลังให้เราเข้มแข็ง

รายการทีวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2548 ช่วงข่าวในพระราชสำนัก มีข่าวของทูตกระหม่อมอุบลรัตน์ฯ ทรงเยี่ยมชุมชนที่คลองเตย พระองค์ท่านทรงพูดคุยกับเด็กออทิสติก และทักทายผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทรงซักถามถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนแห่งนี้ได้ทำ โดยท่านประทับบริเวณชะกะกองโตเป็นเวลานาน ท่ามกลางกลิ่นขยะฟุ้งกระจาย เนื่องจากมีฝนตกก่อนหน้าที่พระองค์ท่านจะเสด็จ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่พระองค์ท่าน ซึ่งพวกเราทราบดีว่าเพิ่งจะทรงผ่านความทุกข์ระทม กับการจากไปของคุณพุ่มในเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมา แต่ยังคงเสด็จมาเยี่ยมเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสที่ชุมชนนี้ พระองค์ท่านทรงรักคุณพุ่ม และเพราะความรักนี้เองจึงทรงแสดงออก ด้วยการรักและให้โอกาสกับเด็กออทิสติกทุกคน นำความปลาบปลื้มและประทับใจให้กับทุกคนที่นั่น

พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าพระองค์ต้องรับพระมหาทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และจะกลับคืนชีพ แต่พระองค์ก็มีความสุข และทรงยอมรับความทุกข์ทรมานเหล่านั้น เพื่อไถ่บาปเรา โมเสส บัญญัติไว้ว่า ความรักสูงสุดคือรักพระเจ้า และพระองค์ทรงสอนให้เรารักกันและกันอย่างเช่นนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ซึ่งดำเนินชีวิตสมณะ ถือความยากจน และสวดภาวนา ท่านสอนโดยใช้การดำเนินชีวิตเป็นพยานและเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อเรา

ขอให้เราเป็นพยานชีวิตถึงองค์พระเป็นเจ้า ให้เรากล้าแสดงความรัก และประกาศข่าวดีแก่ผู้อื่น ขอพระเป็นเจ้าทรงหลังพระพรอันเป็นพลังให้กับเรา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาโดยหาทางออกไม่ได้ หรือผู้ที่ท้อแท้ใจ สิ้นหวัง ให้เขาเหล่านั้นได้เห็นถึงความรัก และพระทัยดีมีเมตตาของพระองค์ ซึ่งทำให้เขามีกำลังใจเข้มแข็งพร้อมจะต่อสู้ชีวิตต่อไป

มีสมาชิกร่วมพิธี 6 คน

- Happy Birthday to คุณอาทิกพันธุ์ บุญนาค (5 ก.ย.)

“ พระเจ้าทรงคำพูดทุกคนทุกคนที่กำลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น ”

(สดด 145:14)